



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี B

(วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2015)

พี่น้องที่รัก เวลาที่เราได้ยินชื่อ “โยนาห์” เรามักจะนึกถึงตอนที่ท่านถูกกลืนเข้าไปในท้องปลา อันที่จริง เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงบทโหมโรงของเรื่องราวที่เราเพิ่งได้ฟังในบทอ่านแรกวันนี้ พระเจ้าทรงเรียกและทรงมีพระประสงค์ให้ประกาศโยนาห์ไปเทศน์สอนแก่ชาวเมืองนินะเวห์ซึ่งเป็นคนต่างศาสนาเพื่อว่าพวกเขาจะกลับใจและได้รับการให้อภัยจากพระองค์ แต่ประกาศโยนาห์มีความรู้สึกว่าเขาอิสราเอลเท่านั้นที่สมควรได้รับฟังพระวาจาของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้น เมืองนินะเวห์ยังเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอัสซีเรียซึ่งเป็นศัตรูที่ร้ายกาจและน่าเกรงขามที่สุดในอดีตของชาวอิสราเอลอีกด้วย ดังนั้น นอกจากชาวเมืองนี้เป็นคนต่างชาติและมีความเชื่อที่แตกต่างแล้ว พวกเขายังเป็นศัตรูที่น่ารังเกียจที่สุดเท่าที่ชาวอิสราเอลเคยมีมาอีกด้วย คงเป็นเพราะเหตุนี้เองประกาศโยนาห์จึงกลัวว่าพวกเขาอาจจะฟังการเทศน์สอนของท่านและกลับใจใช้โทษบาป แล้วพระเจ้าจะทรงพระเมตตาและให้อภัยความผิดบาปของพวกเขา ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงดังที่ท่านคาดไว้ ท่านคงรับไม่ได้อย่างแน่นอน การขอให้ประกาศโยนาห์ไปเทศน์สอนแก่ชาวเมืองนินะเวห์คงไม่ต่างจากการขอให้แฟนพันธุ์แท้ของทีมเซปักตระกร้อไทยช่วยอธิษฐานภาวนาเพื่อทีมเซปักตระกร้อมาเลเซียจะชนะเลิศในการแข่งขันเซปักตระกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดต่อความรู้สึกของผู้ที่ถูกร้องขอเป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ ประกาศโยนาห์จึงพยายามหลบหนีเพื่อจะไม่ต้องทำภารกิจนี้ แต่ในระหว่างที่ท่านโดยสารเรือจากเมืองยัฟฟาไปยังเมืองทาร์ซิช ได้เกิดพายุใหญ่เนื่องจากพระพิโรธของพระเจ้า และเพื่อดับพระพิโรธของพระเจ้า ครั้งนี้ ท่านถูกจับโยนลงในทะเล ปลาขนาดมหึมาตัวหนึ่งได้กลืนท่านเข้าไป ท่านอยู่ในท้องปลาตัวนั้นเป็นเวลาสามวันสามคืน จากนั้นปลาได้สำรอกท่านออกไว้บนชายฝั่ง ท่านได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าเป็นครั้งที่สองให้ไปเทศน์สอนแก่ชาวเมืองนินะเวห์ ครั้งนี้ท่านเชื่อฟังพระองค์ และ เมื่อประชาชนได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าแล้ว พวกเขาได้เป็นทุกข์กลับใจใช้โทษบาปและพระเจ้าทรงอภัยโทษบาปของพวกเขา แต่เหตุการณ์นี้สร้างความคับข้องใจแก่ประกาศโยนาห์เป็นอย่างมาก

ประเด็นสำคัญที่เรื่องนี้ต้องการบอกเราทุกคนก็คือ **พระเจ้าทรงรักและทรงห่วงใยมนุษย์ทุกคน ยิ่งกว่านั้น พระองค์ยังทรงปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใด ได้รับความรอดพ้น** ประกาศโยนาห์เป็นตัวแทนของบรรดาผู้คนที่มิใจคับแคบ เห็นแก่ตัว และไม่ต้องการแบ่งปันสิ่งใด รวมทั้งพระเจ้าด้วยให้กับคนอื่น ท่านเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มบุคคลที่เกลียดชังและอิจฉาริษยาคนอื่นที่ไม่ใช่พรรคพวกของตน กลุ่มบุคคลที่ไม่ต้องการให้ศัตรูของตัวเองได้ดีหรือได้รับค่ายกย่องชมเชยเหมือนกลุ่มของตนและปฏิเสธที่จะคืนดีกับพวกเขา แม้ว่าพวกเขามีน้ำใจดีและพร้อมที่จะกลับใจก็ตาม ท่านเป็นตัวแทนประชาชนที่ไม่เข้าใจวิถีทางและความคิดของพระเจ้า

สิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักอยู่เสมอคือพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคาดคิดและพระเมตตาของพระองค์แผ่ไปยังมนุษย์ทุกคนอย่างไร้ขอบเขตจำกัด พระองค์ทรงพร้อมที่จะให้อภัยทุกคนที่หันหนีจากบาปและปรารถนาจะคืนดีกับพระองค์ พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนมากจนกระทั่งยอมส่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียวลงมาในโลกนี้ **“เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร์”** (ยน 3:16) เครื่องหมายแห่งความรักของพระองค์อันหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นได้คือ ไม้กางเขนซึ่งพระเยซูเจ้าได้ทรงถูกตรึงจนสิ้นพระชนม์เพื่อปลดปล่อยเราให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของบาปซึ่งนำความตายมาสู่เรา พระองค์ทรงกางพระกรออกบนไม้กางเขนเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงโอบกอดและรวมมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา หรือยุคสมัยใดไว้ในความรักที่ไร้เงื่อนไขอันนี้ของพระองค์

พระวรสารวันนี้บอกเราก่อนที่พระเยซูเจ้าจะทรงมอบพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนเพื่อความรอดพ้นของเรา พระองค์ทรงเรียกและเลือกบรรดาอัครสาวกของพระองค์เพื่อสานต่อพันธกิจการประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจ้าและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทุกคน ดังที่เราทราบกันดี ในเวลาต่อมาพวกท่านเหล่านี้จะกลายเป็นฐานที่มั่นคงดุจดิลาของพระศาสนจักรของพระองค์และชาวประมงที่แสวงหาดวงวิญญาณด้วยอวนขนาดใหญ่ที่สามารถรวบรวมมนุษย์ทุกคนเข้าด้วยกัน พวกท่านไม่มีอะไรต้องหวาดกลัว เพราะพระจิตเจ้าจะเป็นผู้นำทางพวกท่าน ยิ่งกว่านั้น พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างพวกท่านตลอดไป ตราบจนสิ้นพิภพ

พี่น้องที่รัก เราเรียกพระศาสนจักรว่า **“คาทอลิก”** เพราะเราเชื่อว่าพระศาสนจักรของเราเป็นพระศาสนจักร **“สากล”** ที่เปิดกว้างสำหรับมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร มาจากไหน มีเชื้อชาติหรือนับถือศาสนาอะไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระองค์ จริงอยู่ พระเยซูเจ้าทรงตั้งพระศาสนจักรขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็ม แต่พระศาสนจักรไม่ได้เป็นของชาวยิวเพียงกลุ่มเดียว แม้ว่าพระศาสนจักรมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรม แต่พระศาสนจักรไม่ได้เป็นสมบัติเฉพาะของชาวอิตาเลียนเท่านั้น และแม้ว่าคณะธรรมทูตที่เผยแผ่พระศาสนจักรส่วนใหญ่มาจากประเทศแถบยุโรป แต่พระศาสนจักรก็ได้เป็นของชาวยุโรปเพียงกลุ่มเดียวเช่นกัน พระศาสนจักรของเราเป็นพระศาสนจักร **“คาทอลิก”** ซึ่งแปลว่า **“สากล”** ดังนั้น คาทอลิกที่แท้จริงต้องไม่ปิดหัวใจของตนเองต่อคนอื่นเหมือนประกาศกโยนาห์ แต่เหมือนพระเยซูเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เราต้องอ้าแขนออกต้อนรับทุกคนที่ต้องการรู้จักและสัมผัสความรักของพระเจ้า ความจริงอีกประการหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือ พระเจ้าทรงรักและทรงเอาใจใส่เราแต่ละคนเสมอ เราทราบเรื่องนี้ดี เพราะพระองค์ทรงส่งบุคคลผู้หนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์เสียอีกมาหาเรา ในพิธีมิสซาเราได้ฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้า ในพิธีมิสซาเราอธิษฐานภาวนาอาศัย พร้อมกับ และในพระองค์ และที่สำคัญในพิธีมิสซาพระเจ้าประทานพระบุตรต่อองค์เดียวของพระองค์ในศีลมหาสนิทให้เป็นอาหารบำรุงเลี้ยงวิญญาณของเรา เพียงแค่นี้น่าจะเพียงพอสำหรับเราที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากแค่ไหน

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน